

# ด้านตร.เข้ม10ข้อหา

## ปีใหม่สกัดเมาขับ-อุบัติเหตุ ฮิมพ์น'ร้านขายเหล้า'วัยรุ่น ทล.เปิดที่กางเต็นท์17จังหวัด

ทล.เปิดพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 40 แห่ง 17 จังหวัด รองรับนักท่องเที่ยวจอดรอ-กางเต็นท์พักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่านต่อหน้า 12)

### ต่อจากหน้า 1

### เข้ม 10 ข้อหา

#### ตร.7.4หมิ่นนายดูแลช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ได้เน้นย้ำตำรวจทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมาย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร โดยใช้กำลังตำรวจกว่า 74,000 นาย โดยจะเข้มงวดใน 10 ข้อหาหลัก อาทิ ขับขี่รถโดยใช้ความเร็วเกินอัตรา, ขับขี่รถย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แชนจ์ในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

สำหรับการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ และการตรวจค้นอาวุธคงไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าบางจุดหากทำให้รถติดโดยใช้เหตุก็ไม่ต้องตั้งด่าน

นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม เข้มงวดกวดขันในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทุกราย หากพบว่ามึนเมาเกินขีดจำกัดที่กำหนด จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน จะขยายผลเอาผิดร้านค้าผู้จำหน่ายด้วย

#### แนะเส้นทางเลี่ยง-ทางเลือก

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกแนะนำเส้นทางเลี่ยง-ทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-ภาคเหนือ ให้ใช้ถนนวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) เลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับคลองหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3214 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 เลี้ยวซ้ายที่แยกบางปะหัน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย)

เส้นทางกรุงเทพฯ-ภาคอีสาน ให้ใช้ 1.ถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาสามแยกพุด

เข้าถนนพุดเกล้าหลัก ทางหลวงหมายเลข 21 เลี้ยวขวาแยกม่วงคอม เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2256 หรือเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 205 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ไปยัง จ.ชัยภูมิ 2.เส้นทางกรุงเทพฯ-จ.ฉะเชิงเทรา และใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (อ.พนมสารคาม-อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว-อ.ปักธงชัย) มุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา และ 3.เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง จ.สระแก้ว-อ.รัษฎา-อ.ตาพระยา-อ.โนนแดง-

อ.ละหานทราย เข้าสู่ จ.บุรีรัมย์

เส้นทางกรุงเทพฯ-ภาคตะวันออก ให้ใช้ 1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) 2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี-หนองจอก ออกสู่ภาคตะวันออก 3.ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) ผ่านบางนา-บางปะกง หรือใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี ออกสู่ภาคตะวันออก 4.ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

เส้นทางกรุงเทพฯ-ภาคใต้ ให้ใช้ 1.ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และ 2.ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)

#### ทางหลวงจัดลานจอด-กางเต็นท์

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมให้บริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถ สำหรับประชาชนท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 40 แห่ง ใน 17 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ จ.เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก บึงกาฬ เลย

ด้านนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทช.ทั้งแขวงทางหลวงชนบท และสำนักงานทางหลวงชนบททั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุมเข้มในสายทางหลวงชนบทจำนวน 18 จุดทั่วประเทศที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแจ้งเตือน ป้ายบอกเส้นทางเดินทางลัดที่จะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 11 เส้นทางรวมทั้งตั้งเต็นท์คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางสายทางรองทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับเหมาคืนผิวจราจร

และหยุดก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณ อุปกรณ์



ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมกำหนด ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด

### กัญญาโคราชรับเดินทางปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน จาก จ.นครราชสีมา ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยกัญญาต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาฉลองเทศกาลปีใหม่ 2563

นายสุเทพ ญัฐกานตักนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา หลีกเสียงเซียงตั้ง เปิดเผยว่า มูลนิธิได้จัดอบรมอาสาสมัครกัญญา-กัญญาที่สมัครเข้ามาใหม่ และทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครเก่า เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนั้นได้ตรวจสอบรถยนต์กัญญา รถพยาบาล และอุปกรณ์เครื่องมือตัดต่างๆ ให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งาน ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คาดว่าจะมีประชาชนในภาคอีสานและภาคอื่นๆ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเส้นทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นจำนวนมาก จึงเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกัญญาช่วยเหลือกว่า 300 นาย หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ภายในเวลาไม่เกิน 8 นาที หากพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 1669

### คุมเข้มรถขึ้น-ลง14จว.ได้

จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายณัฏฐณ ย์ลวงค์ชนสง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีจุดตรวจจุดโดยสารสาธารณะ หรือเช็กพอยต์ 4 จุด คือ จุดจอด

รถโดยสาร อ.เมือง อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน และศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อ.บางสะพานน้อย เน้นการตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถโดยสารอย่างเข้มข้นช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 พนักงานขับรถเมื่อปฏิบัติหน้าที่ระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ ส่วนรถโดยสารต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า คาดว่า ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 จะมีปริมาณรถยนต์ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มากกว่า 7 หมื่นคันต่อวัน ซึ่งกรมทางหลวงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด 16 จุดตรวจจุดบริการประชาชนบนเส้นทางสายหลักและสายรอง 49 จุด มีการปิดจุดกลับรถที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยตั้งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์

### ย้ำเน้นเที่ยวทะเลปลอดภัย

ด้านนายอภิสิทธิ์ คำภีร์ หัวหน้าสำนักงานเจ้าท่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการคุมเข้มตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ควบคุมดูแลการเดินทางเรือ การใช้เรือ และทำเทียบเรือทุกแห่ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการโดยสารเรือเฟอร์รี่เส้นทางหัวหิน-พญา หรือเรือที่จะเดินทางไปเกาะทะลุที่ อ.บางสะพานน้อย ผู้โดยสารภายในเรือหรือสัมภาระจะต้องไปเป็นตามน้ำหนักและจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น หากพบว่าช่วงใดมีคลื่นลมแรงอาจเกิดอันตรายจะแจ้งงดเดินเรือทันที

“สำหรับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ

ต้องตรวจสภาพเรือ เครื่องจักรยนต์ของเรือให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที การนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มเหล้า หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ได้แก่การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตใช้เรือ และยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือทำให้ไม่สามารถขับเรือได้อีก” นายอภิสิทธิ์กล่าว

### สงขลา กวาดล้างอาชญากรรม

ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) สงขลา ส่วนหน้า อ.นาทวี จ.สงขลา พล.ต.ต.ทิวรัช นครศรี ผบก.ภ.จว. สงขลา เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มาส และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการระดมกวาดล้างมุ่งเน้นในการควบคุมยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม และภัยแทรกซ้อน อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้เป็นหูเป็นตา และช่วยกันดูแลความสงบในพื้นที่การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงก่อนเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม